

TRITON

ที่ TRITN-SET 001/2568

วันที่ 6 มกราคม 2568

เรื่อง การเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้มีหนังสือเลขที่ บจ. 1/2568 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568 ถึงบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อสั่งการบริษัทฯ จัดให้มีและนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งแจ้งและข้อมูลในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรวมถึงความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ที่บริษัทฯ เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 แล้ว และเห็นว่ายังมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นโดยรายการดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็น Backdoor Listing ที่ต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมแล้วในช่วงเช้าของวันที่ 6 มกราคม 2568 และต่อมาได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 มกราคม 2568 เมื่อเวลา 18.00 น. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าทำรายการลงทุนในโครงการเพื่อการพักผ่อนและนันทนาการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการอยู่ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และบริษัทฯ ไม่มีเจตนาในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเพิ่มเติมว่า การนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเพียงแค่ 3 วันทำการก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว และอาจกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะโดยเลือกออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าก่อนวันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) นำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ออกไปก่อน และหากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทลยศ์ เตชะอุบล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร